

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. มุ่งช่วยสัตว์ประสบภัยฯ 'โตโน่' หุดตอวงจรใหม่	คมชัดลึก
๒. สหกรณ์อุตรดิตถ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพ สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร - ลดต้นทุนการผลิต	บ้านเมือง
๓. ณรงค์ชัยคาดทุกแบงก์ก็กลัวไม่ปล่อยกู้ข้าว	โพสต์ทูเดย์
๔. มีอบชวานาจาก 'ราชบุรี' ฮือปิดถนนทวงค่าข้าว ! ชวานา ๑๑ ตำบลไม่พอใจเงินจํานำข้าว	ไทยรัฐ
๕. ชวานาราชาบุรีฉุนไม่จ่ายเงินไม่เปิด ธีระชัยชี้ทางออก ชวานาตะวันตกเดือด ฮือรวมพลปิดถนนพระราม ๒ แยกวังมะนาว ลั่นไม่ได้เงิน	เดลินิวส์
๖. 'โต้ง' ยังแถมมีสิทธิกู้เงินใช้หนี้ชวานา 'พิษณุโลก' เข้ากรุงตบเท้าร้องกปปส.ช่วยทวงค่าจํานำข้าว	แนวหน้า



มุ่งช่วยสัตว์ประสพภัยฯ 'โดโน'ทูตองค์กรใหม่

กว่า 1 ล้านชีวิตของสัตว์ทัวเอเซียที่ได้รับความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติในปี 2556 และการเผยแพร่ความรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่นักเรียนกว่า 5 หมื่นคน ใน 52 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผลแห่งความสำเร็จขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA) ประเทศไทย ทั้งยังเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ชาวโลกร่วมผลักดันและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น

สุภาภรณ์ ภาสดี ผอ.องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA) ประเทศไทย กล่าวถึงการทำงานในปีที่ผ่านมาว่า WSPA ได้ทำงานอย่างหนัก โดยเฉพาะการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ ซึ่งจับมือกับ 6 องค์กร คือ สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรมปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการสัตว์ทหารบก สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย และภาคีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ลงนามว่า



ด้วยความร่วมมือการช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย โดยในรอบปี 2556 โลกได้ประสบกับภัยธรรมชาติรุนแรงและ

ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากมนุษย์จะได้รับผลกระทบแล้ว สัตว์อีกหลายล้านชีวิตก็ประสบภัยเช่นเดียวกัน WSPA จึงได้ส่งทีมสัตวแพทย์ลงไปในพื้นที่ภัยพิบัติ อาทิ ไปช่วยเหลือให้ความรู้การดูแลสัตว์อันเกิดจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่หมู่เกาะโซโลมอน, สร้างแคมป์กำบังแดด นำยาอาหาร ไปช่วยเหลือสัตว์กว่า 9,000 ตัวที่ประสบภัยแล้งรุนแรงรอบ 40 ปี รัฐมหาธารุระ ประเทศอินเดีย และส่งทีมไปช่วยเหลือสัตว์กว่า 17,400 ตัว ที่ประสบภัยพายุไต้ฝุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ส่วนงานด้านการศึกษา สุภาภรณ์ บอกว่า ปีที่ผ่านมา WSPA ได้ดำเนินโครงการศึกษาสวัสดิภาพสัตว์เบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีครู 54 คน จาก 52 โรงเรียนภายใต้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วม

พร้อมนำความรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เบื้องต้นไปสอน ตลอดจนจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญ

WSPA ยังเริ่มต้นโครงการการศึกษาสวัสดิภาพสัตว์ระดับอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 องค์กรหลักด้านสัตวแพทย์ในเอเชีย

"การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างคือ ได้รับเกียรติจาก "โดโน" ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องนักแสดงมากฝีมือ เข้ามารับตำแหน่งทูต WSPA คนใหม่ ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมในทุกๆ ด้านได้เป็นอย่างดี"

จากผลสำเร็จในปีที่ผ่านมา สุภาภรณ์ กล่าวยืนยันว่า ปี 2557 นี้ WSPA จะทำงานให้หนักมากขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้ได้รับความเอาใจดูแลรวมทั้งยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวรต่อไป



บ้านเมือง

วันที่ : อาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 3,718 หน้า : 15

คอลัมน์ : สหกรณ์อุตรดิตถ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวคุณภาพ สร้างอาชีพและรายได้แก่...

สหกรณ์อุตรดิตถ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวคุณภาพ สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร-ลดต้นทุนการผลิต

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวขึ้นพันธุ์จำหน่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการจัดระบบการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากภาวะการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเขียวอย่างรุนแรง รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายให้จัดระบบการปลูกข้าวใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวนาในพื้นที่ภาคกลางให้ลดจำนวนครั้งของการทำนาลงให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยให้ทำนาได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ด้วยการกำหนดให้มีการปลูกพืชหลังนาหรือเว้นการทำนาออกไป พืชหลังนาที่รัฐบาลให้ความสนใจ คือ พืชไร่อายุสั้น ได้แก่ ถั่วเขียว เพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศน์ ดักวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวขึ้นพันธุ์จำหน่าย ภายใต้โครงการจัดระบบการปลูกข้าวมาตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2554 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแรก มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 33 สหกรณ์ ในพื้นที่ 12 จังหวัด มีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 3,319 ราย สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวคุณภาพขึ้นพันธุ์จำหน่าย 2,874.337 ตัน ส่งมอบขายให้กรมวิชาการเกษตร มูลค่ารวมกว่า 199 ล้านบาท จากผลการประเมินโครงการปรากฏว่า โครงการนี้ทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 43,000 บาทต่อครัวเรือนต่อ 1 ไร่ของกาเพาะปลูก นอกจากนี้มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 6,700 คน มูลค่าการสร้างงานรวม 26.921 ล้านบาท โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวเขียวที่ผลิตได้นำไปปลูกเป็นพืชหลังนาตามโครงการจัดระบบการปลูกข้าวได้ในพื้นที่ 476,000 ไร่

นายใจ ไชยบาล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วิชาการสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีสหกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 11 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร โสภ การุญ และเพชรบูรณ์ เรียงลำดับพื้นที่ร่วมโครงการจากมากไปหาน้อย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดใน 5 จังหวัดดังกล่าวทำหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมสนับสนุนการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นพันธุ์จำหน่าย คัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนได้จัดประชุมชี้แจงโครงการให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ และส่งปรับปรุงสภาพตรวจสอบการผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นพันธุ์จำหน่าย โดยสหกรณ์จะต้องคัดเลือกสมาชิกที่มีความเหมาะสม จัดทำทะเบียนสมาชิก แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ในการตรวจประเมินตามขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งมอบให้กรมการข้าวนำไปปรับปรุงสภาพ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงสภาพแล้วตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นพันธุ์จำหน่ายตามค่าแผนที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำอย่างเคร่งครัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นพันธุ์จำหน่าย ภายใต้โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ตั้งแต่ปีแรก ในฤดูกาลผลิต 2554/2555 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 1,423 คน พื้นที่การผลิต 12,072 ไร่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นพันธุ์จำหน่าย 798.780 ตัน มูลค่า 31,951,200 บาท ฤดูกาลผลิต 2555/2556 สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 730 คน พื้นที่ในการผลิต 5,000 ไร่ (พื้นที่ลดลงจากปีแรกเนื่องจากเป้าหมายพื้นที่ในภาพรวมลดลง) ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นพันธุ์จำหน่าย 116,564 ตัน มูลค่า 4,662,560 บาท และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการผลิตให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกิโลกรัมละ 2 บาท จำนวนเงินรวม 233,128 บาท





บ้านเมือง

วันที่ : อาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 3,718 หน้า : 15

คอลัมน์ : สหกรณ์อุตรดิตถ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ สร้างอาชีพและรายได้แก่...

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษา
ราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวอีกว่า สำหรับในฤ
กการผลิต 2556/2557 สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง สมาชิก
สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 455 คน พื้นที่ในการผลิต 4,500 ไร่
เป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย 270 ตัน โดย
สหกรณ์ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (ศวพ.พล.) คือ พันธุ์ชัยนา

72 จำนวน 30 ตัน เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการ และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดฝึก
อบรมเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับสมาชิก และ
ผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกได้เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556
ที่ผ่านมา เริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2556 จะเสร็จสิ้น
การเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม 2557 เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วสมาชิก
จะส่งผลผลิตตามโครงการให้สหกรณ์ซึ่งจะรวบรวมส่งมอบให้
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกเพื่อปรับปรุงสภาพแล้ว ศวพ.
พล.ก็จะตรวจรับรองคุณภาพหลังการปรับปรุงสภาพ และ
สหกรณ์ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ที่รับรองคุณภาพสู่โครงการจัดระบบ
การปลูกข้าวต่อไป

การดำเนินงานโครงการดังกล่าวส่งผลที่สำคัญ คือ เพิ่ม
รายได้แก่เกษตรกรและลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน บำรุงสุขภาพการทำงานในไร่ที่ เกษตรกรมีแหล่ง
ขายผลผลิตที่แน่นอน เพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวคุณภาพสูง
ประเทศ นอกจากนี้ เป็นการสร้างสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มือ
อาชีพอีกด้วย สำหรับปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่
สำคัญ ได้แก่ การอำนวยความสะดวกและประสานงานส่งเสริมสนับสนุน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบ
หมายท่านเขตวิระชัย ศิริวรรณางกูร ผู้ตรวจราชการกรม เขต
3, 9 (เดิมรับผิดชอบเขต 17, 18) ซึ่งท่านได้ดูแลแนะนำอย่าง
สม่ำเสมอ ปัจจัยความสำเร็จอีกประการคือ การบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความมุ่งมั่น
ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าวพิษณุโลก สถานีทดลองพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
อุตรดิตถ์ รวมถึงสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารของ
สหกรณ์และผู้จัดการ พนักงานสหกรณ์ที่เป็นฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์ที่มีศักยภาพและเห็นความสำคัญของการดำเนิน
โครงการ และที่สำคัญที่สุดคือการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์เข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งสมาชิกทั้งหมดมีประสบการณ์ในการปลูกข้าว
เขียวก่อน จึงเข้าใจได้เร็วเมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการให้ความร่วมมือ
อย่างดีในการดำเนินงานตามโครงการ ถึงแม้ในระหว่างดำเนิน
การจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้มอบหมายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งมีกลุ่มงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ
สหกรณ์ คือ กลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมี ผอ.มิตร ทองชัย ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผอ.ปิยะวิทย์ สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 3 และ ผอ.สมเกียรติ ศรีสุข ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 มีหน้าที่แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ และ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งเสริม
สนับสนุนโครงการดังกล่าว ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายตั้ง
กล่าวข้างต้นได้ส่งผลให้งานบรรลุเป้าหมาย และส่งผลให้การ
ช่วยเหลือ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร
และการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรประสบผลสำเร็จความ
วัตถุประสงค์อีกด้วย

บัญชา ทานบุตร/อุตรดิตถ์





อนุรักษ์ภัยคุกคามกักตัวไม่ปล่อยกู่ข้าว

โพสต์ทูเดย์ อนุรักษ์ภัยคุกคามกักตัวไม่ปล่อยเงินกู้ข้าว เหตุกลัวไม่ได้รับผลตอบแทน

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี และกรรมการนโยบายการเงิน เปิดเผยว่าจากการประเมินเชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายและประชาชนสนใจจะซื้อพันธบัตรที่กระทรวงการคลังจะประมูลเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว เพราะประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจไม่ได้ผลตอบแทน หรืออาจไม่สามารถถอนหน่วยลงทุนได้ เพราะขีดประเด็นอำนาจรัฐบาลรักษาการ

ด้านสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เชิญตัวแทนผู้บริหารธนาคารพาณิชย์เข้าชี้แจงโดยจะปรับเกณฑ์เพื่อจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมประมูลเงินกู้ 1.3 แสนล้านบาท ในวันที่ 3 ก.พ. นี้ โดยมีรายงานว่าหากธนาคารไม่เข้าร่วมประมูลเพราะวิตกกังวลในแง่กฎหมายและการถอนเงินจะกู้เงินจากธนาคารต่างประเทศและธนาคารรัฐ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลัง กล่าวว่า ถึงวันนี้รัฐบาลควรตรวจนับสต็อกครั้งใหญ่ทั่วประเทศ และต้องทำวันเดียวกันเพื่อป้องกันย้ายข้าวไปนับซ้ำ หากข้าวหายจะต้องฟ้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง หากมูลค่าสต็อกค้างงก็ตั้งยอมขายผลขาดทุนที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ควรเร่งขายข้าวโดยวิธีเปิดประมูลล็อตใหญ่เป็นการทั่วไปเป็นการขายแบบยกล็อต เพื่อให้ได้เงินมาจ่ายชราเร็วที่สุด ไม่ใช่ขายแบบกะปริดกะปรอยเช่นทุกวันนี้

ร.อ.จิตร ศิริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง ทอการค้าไทย กล่าวว่า ในขณะนี้ชาวนาที่ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลาง กำลังได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่ไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าว ทำให้เกิดการประท้วงและปิดถนน ดังนั้น สิ่งสำคัญมากที่สุดคือ ภาครัฐต้องหยุดนโยบายรับจำนำข้าว และหันมาใช้นโยบายเพื่อส่งเสริมให้ชาวนามุ่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีสุด แนะนำวิธีการลดต้นทุน พัฒนาการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ■



มือบขานา จาก'ราชบุรี' สื่อปิดถนนทางค้าข้าว!

ขาวนา 11 ตำบลไม่พอใจรัฐบาลยื้อเงินจํานำข้าว★ มีต่อหน้า 15

มือบขานา ☆ ต่อจากหน้า 1

รวมตัวปิดถนนพระราม 2 ราชบุรี-กรุงเทพฯ รอกาค รัฐมาเจรจากหากไม่เป็นผลจะเคลื่อนไหวเข้ากรุงเทพฯ ขณะที่ขาวนา จ.พิจิตรเตรียมรวมรายชื่อยื่นถวายฎีกา ส่วนขาวนา จ.พิษณุโลก มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯพบ "กำนันสุเทพ" หาทางออก

กลุ่มขาวนายังออกมาเรียกร้องรัฐบาลให้จ่ายเงินในโครงการรับจํานำข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ก.พ. นายประกาศคิด แจ่มจํารัส นายก อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ในฐานะแกนนำเครือข่ายคนทํานา จ.พิจิตร เปิดเผยว่า พี่น้องขาวนาในจ.พิจิตร วันที่ ๑ ก.พ. เวลา ๐9.00 น. จะชุมนุมปิดถนนสาย ๖7 นครสวรรค์-พิษณุโลก เป็นครั้งที่ ๑ ที่บริเวณสี่แยกโพธิ์ไทรงาม ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เพื่อกดดันรัฐบาลที่ค้างการจ่ายเงินให้กับขาวนาในโครงการรับจํานำข้าว โดยทางเครือข่ายจะรวบรวมรายชื่อขาวนาเพื่อยื่นถวายฎีกาต่อไปจากนั้นในวันที่ 4 ก.พ. 57 จะเคลื่อนขบวนรถทางการเกษตรจากจุดชุมนุมไปร่วมกับขาวนา จ.นครสวรรค์

ที่จ.พิษณุโลก กลุ่มขาวนาจาก อ.พรหมพิราม และอำเภออื่นๆ รวม 4 อำเภอ ของ จ.พิษณุโลก รวมตัวที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ขับรถกระบะ 10 คันติดป้ายทวงเงินค่าจํานำข้าวจากรัฐบาลเดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยนายหวล สมบุญ หนึ่งในขาวนา

เผยว่าทางธ.ก.ส.ส่งใบทวงหนี้มาถึงตนแล้ว รวมยอดเงินต้นที่ครบกำหนดชำระหนี้ ๑7,๑๐8.๑1 บาท แต่ตนก็ยังไม่เงินชำระหนี้เพราะรัฐบาลยังไม่จ่ายเงินจํานำข้าว พวกตนจึงพากันมารวมตัวเพื่อเดินทางไปกรุงเทพฯ หานายสุเทพ เพื่อถูบรรณ ช่วยทวงเงินจากรัฐบาล หากไม่ได้รับเงินพวกตนก็จะไม่กลับมาเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.

จ.ราชบุรี นายเคชา พวงอินทร์ ขาวนาหมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รวมกลุ่มขาวนาอำเภอเขาชัย จ.เพชรบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลยังไม่จ่ายเงินค่าจํานำข้าว จำนวน ๖ ตำบล ได้แก่ ต.วังมะนาว ต.ป่อกระดาน ต.หนองกระทุ่ม ต.ป่าไผ่ ต.ทุ่งหลวง ต.ดอนทราย ต.ปากท่อ ต.อ่างทอง ต.คูบัว ต.หนองชุมพล ต.ห้วยโรง เป็นจำนวนมาก ปิดถนนพระราม 2 ขาวนาเข้าจากราชบุรี-เพชรบุรี ขาเข้ากรุงเทพฯและกรุงเทพฯไปราชบุรี-เพชรบุรี ไม่สามารถผ่านไปได้ที่หลักกิโลเมตร ๘๘ สามแยกวังมะนาวเพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้จ่ายเงินค่าจํานำข้าว ทำให้ขาวนาไม่มีเงินจ่ายค่าไถนา ค่าเกี่ยวข้าว ค่าปุ๋ยและค่ายา

ต่อมา นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี เดินทางมาเจรจากับผู้ชุมนุมเพื่อขอเปิดเส้นทาง แต่นายเคชา พวงอินทร์ ผู้นำกลุ่มพลานากล่าวว่า พวกไม่มีผู้ใดมาเจรจากดลงจ่ายเงินจํานำข้าวกับขาวนาจนเป็นที่พอใจ กลุ่มขาวนาจะเดินทางเข้าเรียกร้องกับรัฐบาลที่ กทม.ทันที



ขาวนาราขรุจุน ไม่จ่ายเงินไม่เปิด ชีระชัยชี้ทางออก

ขาวนาคะวันตกเดือด ฮือ
รวมพลปิดถนนพระราม 2 แยกวัง
มะนาว ลั่นไม่จ่ายเงิน ♦ ย่นต่อหน้า 8

ขาวนา □ **ต่อจากหน้า 1**
ไม่เปิดถนน ด้าน “หมอวรงค์” นำทัพชาวมา
สองแควบุกกรุงร่วมชุมนุมเมื่อบนทวิตกดคั่น
รัฐ “อดีต รว.คลัง” โปสต์เฟซบุ๊ก ชัดร.ก.ส.
เคยส่งหนังสือคุมสต็อกข้าวแจ้ง ป-กิตติรัตน์
แต่กลับเมิน ชีรัฐไม่มีทางเลือกต้องเร่งตรวจนับ
สต็อกครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ย้ำหากข้าวหาย ต้อง
ฟันทั้งแพ่ง-อาญา หากมูลค่าสต็อกต่ำลง ก็ต้อง
ยอมรับผลขาดทุน พร้อมเร่งเปิดประมูลขาย
ลอตใหญ่ หากเงินมาจ่ายชวาวนาเร็วที่สุด ไม่ใช่
ขายแบบกะปรีบกะปรอย

จากกรณีปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวนาทั่วประเทศ ตามโครงการรับจำนำข้าวฤดู
การผลิต 56/57 ที่รัฐบาลยังไม่สามารถหาเงิน
มาจ่ายให้กับชาวนาได้จนต้องลุกฮือปิดถนน
ตามจุดต่าง ๆ ราววันเพ็ญคืนรัฐบาล ล้าสุด
ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เดินหน้ายื่น
ถอดถอน นายวิชา มหาคุณ จากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) โดยให้เหตุผลว่าวางตัวไม่เป็นกลาง
ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ
รัฐบาลให้เร่งขายข้าวใช้หนี้ดีกว่าขอู้เพิ่มหรือ
ขยายเงินกู้ เพราะเป็นวิธีที่ผิด สำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมเรียก 33 สถาบัน
การเงินแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด
การปล่อยกู้เงินตามที่เสนอเข้าไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. นาย
ชีระชัย ภูวนาทนาราบุบาล อดีต รว.คลัง เปิด
เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (Thirachai Phuvanat
naranubala) ว่า “ในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรี
คลัง และประธานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผมกังวลมากที่สุด
เกี่ยวกับการเก็บสต็อกข้าว จึงได้ย้าให้ ธ.ก.ส.
แนะนำกระทรวงพาณิชย์ให้ทุกโกดังต้องลง
บัญชีการคุมสต็อกทุกวัน และให้มีผู้สอบบัญชี
ภายนอก ทำการตรวจนับสต็อกเป็นประจำ
ธ.ก.ส.ได้จัดพิมพ์หนังสือ ทำข้อเสนอแนะเพื่อ
ป้องกันปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีคุมสต็อก
แสดงไว้ ทั้งตรวจสต็อกของโรงสีที่จะเข้า
ร่วมโครงการก่อนเริ่มรับมอบข้าวเปลือกจาก
เกษตรกรและระหว่างดำเนินโครงการ โดยจัด
ทำเป็นบัญชีแสดงข้าวจำแนกให้ชัดเจน ใน
ส่วนของข้าวเปลือกที่โรงสีมีก่อนรับจำนำ และ
ข้าวเปลือกที่รับจำนำจริงจากเกษตรกร รวมทั้ง
ให้มีระบบรายงานสต็อกข้าวเปลือกเป็นประจำ
และมีผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ทำการตรวจ
สอบนับบัญชีแสดงข้าวอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้ส่งหนังสือนี้
ไปให้ทั้งนายถก และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
แต่ภายหลังผมพ้นตำแหน่งไปแล้ว พบว่าไม่
ได้มีการเอาใจใส่ตรวจนับสต็อก ดังที่ ธ.ก.ส.
แนะนำแต่อย่างใด มาถึงวันนี้รัฐบาลไม่มีทาง
เลือกแล้วครับ เพราะควรตรวจนับสต็อก
ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ต้องทำวันเดียวกันเพื่อ
ป้องกันย้ายข้าวไปนับซ้ำ ต้องเช็กทั้งปริมาณ
และคุณภาพ หากข้าวหาย ต้องฟ้องทั้งคดีอาญา

และคดีแพ่ง หากมูลค่าสต็อกต่ำลงก็ต้อง
ยอมรับผลขาดทุน ทั้งนี้ ควรเร่งขายข้าว โดย
วิธีเปิดประมูลลอตใหญ่ ๆ เป็นการทั่วไป ทำที่
เดียวกลอด เพื่อให้ได้เงินมาจ่ายชวาวนาเร็ว
ที่สุด ไม่ใช่ขายแบบกะปรีบกะปรอยเหมือน
ทุกวันนี้ ไม่ใช่ขายแบบผ่านคอขวด เหมือนที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชูดึง และเวลานี้ ต้องเร่ง
ช่วยชวาวนา ข้าวหายเท่าไร ข้าวเน่าเท่าไร ต้อง
รับความจริงเสียที”

ส่วนบรรษาคาในต่างจังหวัด ที่หน้า
ศาลากลาง จ.พิษณุโลก นพ.วรงค์ เศษกิจวิกรม
อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกลุ่มชาวนา
กว่า 100 คนเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส. เพื่อ
เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาค่าเงินจำนำข้าว
โดยหลังจากเมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา
ทางแกนนำชาวนา จ.พิษณุโลก ได้รวมตัว
กันประชุมเพื่อหาทางออกเรื่องเงินรับจำนำข้าว
โดยมีข้อสรุปปัญหา 6 ข้อ คือ 1.ชาวนาจะไม่
ไปเลือกตั้ง 2.เข้ากรุงเทพฯชุมนุมเรียกร้อง 3.
ปิดถนน 4.ปิดศาลากลางจังหวัด 5.พึ่งอำนาจ
ศาลฟ้องร้องรัฐบาลและ 6.รอคอยทำหน้าที่
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ แก้ไขปัญหา
หนี้สินและช่วยเหลือชาวนาที่ไม่มีเงินระหว่าง
รอเงินจำนำข้าวจากรัฐบาล ซึ่งหลังจากให้ที่
ประชุมลงมติทำหน้าที่เสนอ พวจ.พิษณุโลก
เพื่อเร่งรัดรัฐบาล และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
หนี้สินและช่วยเหลือชาวนาต่อไป

ด้านแกนนำชาวนารายหนึ่งเปิดเผยว่า
กลุ่มเกษตรกรจาก จ.พิษณุโลก กว่า 100 คน
เดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส. เพราะคิด
ว่าไม่สามารถพึ่งพาผู้ว่าราชการจังหวัดได้อีก
เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการหัดผ่อนไม่มีที่ท่าช่วย



เหลือที่แน่ชัดจึงหวังพึ่งทางกลุ่ม กปปส. ว่าจะสามารถช่วยเหลือชาวนาได้รวมทั้งเป็นการขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ จ.พิษณุโลก เวลานี้ยังเหลือเกษตรกรที่ยื่นใบประทวนแล้วยังไม่ได้รับเงิน 2,721 คน คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ชาวนาทั้งสิ้น 8,500 ล้านบาท เมื่อมองภาพรวมทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ม.ค. ก็พบว่าภาคเหนือมีชาวนาซึ่งไม่ได้เงินจำนำข้าว 87,193 คน ยอดเงินรวมกว่า 12,948 ล้านบาท ซึ่ง จ.พิษณุโลก เป็นอันดับต้น ๆ ที่ยอดเงินค้างมาก

ส่วน นายธนาคม จงจีระ หว.ลพบุรี ได้สั่งการให้ นางฉวีรุชชา โทแก้ว การค้าภายใน จ.ลพบุรี พร้อมคณะประกอบด้วย ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของ อ.ชัยบาดาล องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้มาตรวจสอบโกดังกลางถ่านรายณ์หลังที่ 1 ริมถนนสุระนารายณ์ หมู่ 5 ต.ลำนารายณ์ ซึ่งเป็นของ นายหัตถชัย สุภานุสนธิ์ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าโกดังดังกล่าวที่ภายในมีข้าวที่รับจำนำไว้พังถล่มลงมาทำให้ข้าวที่รับจำนำได้รับความเสียหายบางส่วน นางฉวีรุชชา เปิดเผยว่า โกดังดังกล่าวเป็นโกดังกลางเก็บข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555 กับองค์การคลังสินค้ามีการรับมอบปลายข้าวเหนียว 22,037 กระสอบและปลายข้าวแวนลิศ (ข้าวเจ้า) 43,659 กระสอบ

นางฉวีรุชชา กล่าวคือว่า สำหรับเหตุโกดังพังลงมานั้นทางการค้าภายใน จ.ลพบุรี ได้รับรายงานจากผู้ประสาน อคส. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ว่ามีกองข้าวสารล้มทับกันพังทำให้โกดังกลางและข้าวสารบางส่วนออกมาภายนอกคลังและในวันเดียวกัน หลังจากที่ได้รับรายงานก็ได้เดินทางไปตรวจสอบ ซึ่งปรากฏว่ากองข้าวสารกองที่ 1 ล้มทำให้โครงสร้างของโกดังด้านข้างได้รับความเสียหายมีกระสอบข้าวสารกองรวมกับเศษวัสดุประมาณ 9,000 กระสอบ หลังจากที่ได้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งกับเจ้าของโกดังและหัวหน้าคลัง อคส. ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากพบว่าเกิดการสูญหายหรือเสียหายกับข้าวสารที่เก็บไว้ทั้งหมด ทาง อคส. เจ้าของคลังสินค้า และบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

“คณะทำงานของ จ.ลพบุรีก็ได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถจะขนย้ายข้าวสารออกมาได้ เนื่องจากสภาพโครงสร้างที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ปลอดภัย จึงต้องดำเนินการค้ำยันโครงสร้างไว้ก่อนแล้วถึงจะขนย้ายข้าวสารออกมา ส่วนสาเหตุที่โกดังข้าวดังกล่าวได้ถล่มลงนั้นเจ้าของโกดังยังคงให้การปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดกับสื่อมวลชน รวมทั้งคณะทำงานที่เดินทางไปตรวจสอบ รวมทั้งยังไม่มี การดำเนินการและหาสาเหตุที่เกิดขึ้น แม้จะเกิดเหตุมาแล้วกว่า 10 วัน” การค้าภายใน จ.ลพบุรี กล่าว

ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. วันเดียวกัน กลุ่มชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รวมตัวที่สี่แยกวงษ์มะนาว ถนนพระราม 2 หน้าหน่วยตำรวจทางหลวงวังมะนาว ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จากนั้นได้นำรถบรรทุกปิดถนนทั้งขาขึ้น และเส้นทางขาถ่วง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนา ที่ได้นำข้าวไปเข้าร่วมกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและเรียกร้องให้ หว.จ.ราชบุรี ออกมารับผิดชอบหลังไปยื่นหนังสือหลายครั้งแล้ว แต่เรื่องก็เงียบหายไป ทั้งนี้กลุ่มชาวนาได้นำเต็นท์มาตั้งเพื่อปักหลักค้างคืนที่บริเวณกลางถนนทั้งสองฝั่ง หรือมิได้ใช้รถบรรทุกข้าวสารขนาดใหญ่ รถบรรทุกหนัก รถบรรทุกเครื่องขยายเสียง และรถบรรทุกเป็นเวทีกล่าวปราศรัยโดยมีแกนนำจากกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบผลักดันขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล และโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นคำขาดว่าถ้ารัฐบาลไม่นำเงินมาจ่ายจะปิดถนนยึดเชื้อออกไปอีกจนกว่าจะได้เงิน.



แนวหน้า

วันที่ : อาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,979 หน้า: 1,10

คอลัมน์ : 'โค้ง'ยังแถมมีสิทธิ์กู้เงินใช้หนี้ชานา 'พิษณุโลก'เข้ากรุงตบเท้าร้องกปปส.ช่วย...

โค้ง'ยังแถมมีสิทธิ์กู้เงิน ใช้หนี้ชานา

'พิษณุโลก'เข้ากรุง ตบเท้าร้องกปปส. ช่วยทวงค่าจำนำข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มชาวนาจาก อ.พรหมพิราม อ.วังทอง และ อ.วัดโบสถ์ ➡ ต่อ : จำนำข้าว - หน้า 10

จ.พิษณุโลก เดินทางมารวมตัวกันเพื่อเดินทางเข้าร่วมชุมนุมกับ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในกทม. เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากได้ชุมนุมและยื่นข้อเรียกร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วหลายครั้ง แต่กลับไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงหวังขอให้ กปปส. ช่วยเรียกร้องให้อีกแรง

นางธีราพร दनอมทรัพย์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 ม.6 ต.หอกดอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า เหลืออดแล้ว ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้มาทางตามติดตามความคืบหน้าก็ไม่พบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เลยไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร จึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจาก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ให้ช่วยเรียกร้องกับชานาด้วยอีกแรง โดยไม่สนใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์อีกแล้ว

ขณะที่ นายวพล สมบุญ อายุ 50 ปี ชานา ต.พันชาติ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้ชานาพิษณุโลกจะไปที่ไหนก็ไปหมด จะให้ไปขอความช่วยเหลือจาก กปปส. ที่กทม.ก็จะไป เพราะเดือดร้อนอย่างมากที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว **วันนี้** หนังสือทวงหนี้มาจากธ.ก.ส.แล้ว วงเงินสินเชื่อบัตรเกษตรกรก็เต็มหมดแล้ว คือว่าอยู่ที่บ้านที่รอไปวันๆ ไม่รู้จะได้เงินรับจำนำข้าวเมื่อไหร่ และต้องนำไปประทวนใบแจ้งหนี้ติดตัวไปด้วย เดียวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นชานาปลอม



แนวหน้า

วันที่ : อาทิตย์ 2 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,979 หน้า: 1,10

คอลัมน์ : 'โค้ง' ยังแกมมีสิทธิกู้เงินใช้หนี้ชานา 'พิษณุโลก' เข้ากรุงคบเท้าร้องกปส.ช่วย...

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดพิษณุโลก เวลานี้ยังเหลือเกษตรกรที่ขึ้นใบประทวนแล้วยังไม่ได้รับเงินจำนวน 2,721 คน คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ชาวนาทั้งสิ้น 6,500 ล้านบาท เมื่อมองภาพรวมทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ข้อมูลจากสภาพเกษตรกรจังหวัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ก็พบว่าทั้งภาคเหนือมีชาวนายังไม่ได้เงินจำนำข้าว 67,193 คน ยอดเงินรวมกว่า 12,948 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นอันดับต้นๆ ที่ขอได้เงินค้างมาก

วันเดียวกัน นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นถึงกรณีข่าวรัฐบาลจะเปิดขายพันธบัตรเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวว่า เชื่อว่า จะไม่มีธนาคารพาณิชย์หรือประชาชนสนใจซื้อพันธบัตรจำนำข้าวดังกล่าว หลังประเมินความเสี่ยงสูงที่อาจไม่ได้ผลตอบแทน หรืออาจไม่สามารถถอนหน่วยลงทุนได้ เพราะยังติดขัดประเด็นอำนาจ

รัฐบาลรักษาการว่า จะสามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้จริงหรือไม่

ด้าน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยืนยันว่า กระทรวงการคลังมีอำนาจขยายกรอบวงเงินกู้โครงการรับจำนำข้าว โดยอ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม ซึ่งอนุมัติให้กระทรวงการคลังมีอำนาจค้ำประกันเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพิจารณาการกู้เงินสินเชื่อ และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน และการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม และจำเป็นตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะปี 2548

นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์ ยังอ้างความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระหว่างเข้าชี้แจงเพื่อขอกู้เงินว่า ระหว่างการประชุมมีกกต.คนหนึ่งให้ความเห็นว่า มติครม.เมื่อวันที่ 21 มกราคมดังกล่าว เป็นการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ไม่เข้าข่ายมาตรา 181 วรรค 1 2 และ 4 ซึ่งเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรัฐบาลรักษาการ